
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบีย้ 

สมัยสามัญ  สมัยที ่2  ประจ าปี พ.ศ.2564 
วนัที ่  9   เมษายน  พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมผักเบีย้ 
********************** 

ผู้มาประชุม 
    

 
1 นายสหภาพ กะเปราะนอ้ย ประธานสภา นายสหภาพ กะเปราะนอ้ย 

 
2 นายสมร  ทองตนั รองประธานสภา นายสมร  ทองตนั 

 
3 นายวชิยั ทองตนั สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 นายวชิยั ทองตนั 

 
4 นายศรัทธา เจือหอม สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 นายศรัทธา เจือหอม 

 
5 นายไพรวลัย ์ ค ้านคร สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 นายไพรวลัย ์ ค ้านคร 

 
6 นายวรเดช เสริมทรัพย ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 นายวรเดช เสริมทรัพย ์

 
7 นายบุญช่วย ทรัพยท์ว ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 นายบุญช่วย ทรัพยท์ว ี

 
8 นายสุพร พุกพนั สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4 นายสุพร พุกพนั 

 
9 นางสาวเช่นดาว นพศรี เลขานุการสภา นางสาวเช่นดาว นพศรี 

 
10 นายปิยะพงษ ์ ชูช่ืน เจา้หนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย นายปิยะพงษ ์ ชูช่ืน 

ผู้ลาประชุม 
    

 
  ไม่มี         

ผู้ไม่มาประชุม 
    

 
  ไม่มี         

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

 
1 นายสมศกัด์ิ บวัเรือง ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1 นายสมศกัด์ิ บวัเรือง 

 
2 นายอดุลย ์ เสริมทรัพย ์ ก านนั นายอดุลย ์ เสริมทรัพย ์

 
3 น.ส.ภรภสัสรณ์ เสริมทรัพย ์ แพทยป์ระจ าต าบล น.ส.ภรภสัสรณ์ เสริมทรัพย ์

 
4 นางนอ้งนุช ค ้านคร ประธานสตรี ต.แหลมผกัเบ้ีย นางนอ้งนุช ค ้านคร 

 
5 น.ส.อลิสา ชาตเวช นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ น.ส.อลิสา ชาตเวช 

 
6 น.ส.ธิดารัตน์ ชวนะ ครู กศน.ต าบลแหลมผกัเบ้ีย น.ส.ธิดารัตน์ ชวนะ 

 
7 นายสมชาย มานิช สารวตัรก านนั นายสมชาย มานิช 

 
8 นางสุมณฑา อินทนิล รักษาการ ผอ. ร.ร.วดัสมุทรธาราม นางสุมณฑา อินทนิล 

 
9 นายสนัน่ มงคลการ เลขานุการ นายก อบต. นายสนัน่ มงคลการ 

 
10 นายวโิรจน์ อยูใ่จเยน็ รองนายก อบต. นายวโิรจน์ อยูใ่จเยน็ 
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11 นายศรีเพชร นามเดช นายก อบต. นายศรีเพชร นามเดช 

 
12 นางอชัรา เสริมทรัพย ์ หวัหนา้ส านกังานปลดั นางอชัรา เสริมทรัพย ์

 
13 นายพรอนนัต ์ สาพิมพ ์ ผอ.กองช่าง นายพรอนนัต ์ สาพิมพ ์

 
14 น.ส.พจมาน พูลกิจ ผอ.กองคลงั น.ส.พจมาน พูลกิจ 

 
15 นายฉตัรชยั แสงจนัทร์ ผอ.ร.ร.วดัสมุทรโคดม นายฉตัรชยั แสงจนัทร์ 

 
เร่ิมประชุมเวลา  09.55  น.   เม่ือท่ีประชุมพร้อมแลว้  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย  ประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย   ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจง้ต่อท่ีประชุม  
 ประธาน - ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงาน
การประชุม สมยัสามญั สมยัแรก  ประจ าปี พ.ศ.2564  เม่ือวนัท่ี  8  กุมภาพนัธ์  2564  ใหส้ภาฯ ทราบ 

 ศรัทธา  - จากผลการตรวจรายงานการประชุม ไม่พบจุดท่ีตอ้งแกไ้ข 

 ประธาน - ขอเชิญสมาชิก ตรวจดูรายงานการประชุมอีกคร้ังก่อนลงมติ 
 ประธาน - เม่ือทุกท่านตรวจดูเป็นเวลาอนัสมควรแลว้  ผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ท่านใด
เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา  สมยัสามญั  สมยัแรก  ประจ าปี พ.ศ.2564  เม่ือวนัท่ี  8  กุมภาพนัธ์  2564  
กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั ,นาย
วิชยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี , นายวรเดช  เสริมทรัพย ์
และนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉนัท ์
  

ระเบียบวาระที ่ 3 กระทูถ้าม 
 ประธาน - ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทอ้งถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว้ 
 ประธาน - ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองท่ีเสนอใหม่  
5.1  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง สถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร  (แก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่1) พ.ศ.2564 

ประธาน - ขอเชิญเลขาฯ สภาช้ีแจงขอ้ระเบียบ/กฎหมาย 
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เลขาฯ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2547 ขอ้ 54  ญตัติร่างขอ้บญัญติัท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน ตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินจะ
อนุมติัให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ไดใ้นการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนผูท่ี้อยูใ่นท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอก็ได ้เม่ือท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน
อนุมติัใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว้  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น  ใหท่ี้ประชุมสภาทอ้งถ่ินเป็นกรรมการแปร
ญตัติเตม็สภา  โดยใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 

ประธาน - ท่านนายกหรือท่านสมาชิกจะเสนอให้เป็นพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
ถา้มีขอเชิญ 

นายก  - ผมขอเสนอต่อท่ีประชุมสภาอนุมติัให้พิจารณาร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย เร่ือง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี1) พ.ศ.2564  
สามวาระรวดเดียว 

ประธาน - ผมขอมติท่ีประชุมสภาเห็นชอบพิจารณาร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมผกัเบ้ีย  เร่ือง  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1) พ.ศ.2564  
สามวาระรวดเดียวหรือไม่  ถา้เห็นชอบ กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั ,นาย
วิชยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี , นายวรเดช  เสริมทรัพย ์
และนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - เม่ือท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้สภาพิจารณาสามวาระรวดเดียว ดงันั้น ผมขอให้
พิจารณา วาระท่ี 1  พิจารณารับหลักการร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย เร่ือง สถานท่ี
จ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1) พ.ศ.2564  ขอเชิญนายกช้ีแจง 

นายก  - ผมขออนุญาตให ้เลขาฯ สนัน่  ช้ีแจงแทน 
ประธาน - ผมอนุญาต 
เลขาฯ สน่ัน - เรียนท่านประธานตามท่ีอบต.แหลมผกัเบ้ีย  ไดอ้อกขอ้บงัคบัองค์การบริหาร

ส่วนต าบล เร่ือง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2546  ไวน้ั้น  คณะท างานจดัท าแก้ไข
ปรับปรุงหรือยกเลิกขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย ไดป้ระชุมพิจารณาแลว้และเสนอปรับปรุง
ขอ้บญัญติัเร่ืองน้ีมาให้ท่านนายกพิจารณา  ซ่ึงท่านนายกเห็นวา่อตัราค่าธรรมเนียมเดิมไม่สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจ
ในเขตต าบลแหลมผกัเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงไปประกอบกบัอบต.บางแกว้และเทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญท่ีอยูติ่ดกบั
พื้นท่ีต าบลแหลมผกัเบ้ียก็ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมสูงกว่าหลายสิบเท่า ดงันั้น เพื่อให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบั
สภาวการณ์ในปัจจุบนั  จึงมีการปรับปรุงแกไ้ขและเสนอร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง สถานท่ี
จ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1) พ.ศ.2564  น้ีข้ึน  เพื่อเสนอสภาพิจารณา
เห็นชอบแกไ้ขเพิม่เติมรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. แกไ้ข  ค  าวา่ ขอ้บงัคบัเป็นขอ้บญัญติั 
2. แกไ้ข  ค  าวา่  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย   

เป็น  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย 
3. แกไ้ข  บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมทา้ยขอ้บญัญติั 

เดิม 
-  พื้นท่ีไม่เกิน  10  ตารางเมตร    ฉบบัละ 20  บาทต่อปี 
-  พื้นท่ีเกิน  10  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  50  ตารางเมตร  ฉบบัละ  50  บาทต่อปี 
-  พื้นท่ีเกิน  50  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร ฉบบัละ  100  บาทต่อปี 
-  พื้นท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  200  ตารางเมตร ฉบบัละ  200  บาทต่อปี 
-  พื้นท่ีเกิน  200  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  800  ตารางเมตร ฉบบัละ  250  บาทต่อปี 
-  พื้นท่ีเกิน  800  ตารางเมตร  ข้ึนไป    ฉบบัละ  400  บาทต่อปี 
ขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงเป็น 
-  พื้นท่ีไม่เกิน  10  ตารางเมตร    ฉบบัละ 100  บาทต่อปี 
-  พื้นท่ีเกิน  10  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  50  ตารางเมตร  ฉบบัละ  200  บาทต่อปี 
-  พื้นท่ีเกิน  50  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร ฉบบัละ  300  บาทต่อปี 
-  พื้นท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  200  ตารางเมตร ฉบบัละ  400  บาทต่อปี 
-  พื้นท่ีเกิน  200  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  800  ตารางเมตร ฉบบัละ  1,000  บาทต่อปี 
-  พื้นท่ีเกิน  800  ตารางเมตร  ข้ึนไป    ฉบบัละ  2,000  บาทต่อปี 
ผมขอเสนอเพียงเท่าน้ี 

ประธาน  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามขอเชิญ 
ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกสอบถาม 
ประธาน  - มี ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ถา้ไม่มี  ผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ท่านใด 

เห็นชอบรับหลกัการในร่างขอ้บญัญติั กรุณายกมือ 
ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั ,นาย

วิชยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี , นายวรเดช  เสริมทรัพย ์
และนายสุพร  พุกพนั 
 ประธาน - ในการพิจารณาวาระสองแปรญตัติ สมาชิกทุกคนจะเป็นกรรมการแปรญตัติทั้ง
สภา  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญตัติหรือไม่ ถา้มี กรุณายกมือ 
 ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกแปรญตัติ 
 ประธาน - เม่ือไม่มีสมาชิกแปรญตัติ  ผมถือวา่ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญตัติให้คงร่าง
เดิมวาระท่ีสาม  ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นขอ้บญัญติั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุม
สภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 52  การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย   
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เวน้แต่ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน  จะไดล้งมติ ให้มีการอภิปราย ถา้มีเหตุอนัสมควร มีสมาชิกท่านใดจะเสนออภิปราย
หรือไม ่
 ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกเสนออภิปราย 
 ประธาน - ดงันั้นผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นขอ้บญัญติัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  เร่ือง  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1)  
พ.ศ.2564  กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั ,นาย
วิชยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี , นายวรเดช  เสริมทรัพย ์
และนายสุพร  พุกพนั 
 ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
   5.2  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบล  เร่ือง  การควบคุมแหล่ง
   เพาะพนัธ์ุยุงลาย (แก้ไขเพิม่เติมฉบับที ่1)  พ.ศ.2564  
 ประธาน - ขอใหเ้ลขาฯ สภา ช้ีแจงขอ้ระเบียบ/กฎหมาย  

เลขาฯ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2547 ขอ้ 54  ญตัติร่างขอ้บญัญติัท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน ตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินจะ
อนุมติัให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ไดใ้นการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนผูท่ี้อยูใ่นท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอก็ได ้เม่ือท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน
อนุมติัใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว้  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น  ใหท่ี้ประชุมสภาทอ้งถ่ินเป็นกรรมการแปร
ญตัติเตม็สภา  โดยใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 

ประธาน - ท่านนายกหรือท่านสมาชิกจะเสนอให้เป็นพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
ถา้มีขอเชิญ 

นายก  - ผมขอเสนอต่อท่ีประชุมสภาอนุมติัให้พิจารณาร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย เร่ือง การควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1)  สามวาระรวดเดียว 

ประธาน - ผมขอมติท่ีประชุมสภาเห็นชอบพิจารณาร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมผกัเบ้ีย  เร่ือง  การควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1)  สามวาระรวดเดียวหรือไม่  
ถา้เห็นชอบ กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั ,นาย
วิชยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี , นายวรเดช  เสริมทรัพย ์
และนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - เม่ือท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้สภาพิจารณาสามวาระรวดเดียว ดงันั้น ผมขอให้
พิจารณา วาระท่ี 1  พิจารณารับหลกัการร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย เร่ือง การควบคุม
แหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1) พ.ศ.2564 ขอเชิญนายกช้ีแจง 
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นายก  - ผมขออนุญาตให ้ เลขาฯ สนัน่ ช้ีแจงแทน 
ประธาน - ผมอนุญาต 
เลขาฯ สน่ัน - เรียนท่านประธานเดิม อบต.แหลมผกัเบ้ีย  ไดอ้อกขอ้บงัคบั เร่ือง การควบคุม

แหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย พ.ศ.2546  ไว ้ ซ่ึงดว้ยสถานการณ์โรคในปัจจุบนั พบว่าโรคท่ีเกิดจากยุงลายเป็นพาหะ
ไม่ไดเ้กิดโรคไขเ้ลือดออกเพียงอย่างเดียว  แต่พบว่าท าให้เกิดโรคชิคุนกุนยาเพิ่มมาอีกหน่ึงโรค  ซ่ึงไดเ้คยเกิด
ระบาดในพื้นท่ีต าบลแหลมผกัเบ้ีย  มีผูป่้วยหลายรายมาแลว้  ดงันั้นเพื่อให้สอดคลอ้งและมีความเหมาะสมกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปทางผูบ้ริหารจึงขอเสนอขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เร่ือง การควบคุมแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุลาย  แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 1  พ.ศ.2564  ในรายละเอียดแกไ้ขเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1.  แกไ้ข  ค  าวา่  ขอ้บงัคบั  เป็นขอ้บญัญติั 
2. แกไ้ข  ค  าวา่  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย 

เป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย 
3. แกไ้ขขอ้ 14  ระวางโทษปรับไม่เกิน 500  บาท  เป็นระวางโทษปรับไม่เกิน  1,000  บาท 

ผมขอช้ีแจงเพียงเท่าน้ี 
ประธาน  - มีสมาชิกจะสอบถามขอเชิญ 
ไพรวลัย์  - ผมขอถามขอ้ 9  ถา้หมายถึงท่ีขา้งเคียง  ผมวา่น่าจะล าบากในการไปบงัคบัใช ้
นายก  - ไม่ไดห้มายความวา่ท่ีขา้งเคียงแต่หมายถึงท่ีท่ีมีเจา้ของ 

 ประธาน - ขอ้ 7  วิธีการเผา ผมวา่จะขดักบัส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั และขอ้ 11  เผาภาชนะ
ก็ไม่ควรก าหนดไว ้

ประธาน  - มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ถา้ไม่มี  ผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ท่านใด  
เห็นชอบรับหลกัการ  ในร่างขอ้บญัญติั  กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  7  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั ,นาย
วชิยั  ทองตนั , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ี, นายวรเดช  เสริมทรัพย ์และนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - สมาชิกท่านใดไม่รับหลกัการ กรุณายกมือ 
ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ 1 คน คือ  นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร 
ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมเสียงขา้งมากรับหลกัการในร่างขอ้บญัญติั 

 ประธาน - ในการพิจารณาวาระสอง แปรญตัติ  สมาชิกทุกคนจะเป็นกรรมการแปรญตัติ
ทั้งสภา  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญตัติหรือไม่  ถา้มีกรุณายกมือ 
 ประธาน - ผมขอเสนอแปรญตัติแก้ไขขอ้ความ ในขอ้ 7  จากขอ้ความเดิมก าจดัเองโดย
วิธีการเผาหรือฝัง  ขอแปรญตัติเป็นก าจดัเองโดยวิธการฝังกลบ  และขอ้ 11  แกไ้ขขอ้ความค าวา่ หรือ เผาภาชนะ  
ขอแปรญตัติตดัขอ้ความน้ีออกไป 
 ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแปรญตัติอีกหรือไม่ 
 ทีป่ระชุม - ไม่มีผูแ้ปรญตัติ 
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 ประธาน - ผมจะขอถามมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญตัติวา่ท่านใดเห็นชอบให้แกไ้ข
ขอ้ความและตดัขอ้ความในขอ้ 7  และขอ้ 11  ตามท่ีผมเสนอ กรุณายกมือ 
 ทีป่ระชุม - มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขขอ้ความและตดัขอ้ความ 
 ประธาน - ในการพิจารณาวาระสามขั้นลงมติ 
 ประธาน - ว า ร ะ ท่ี ส า ม   ขั้ น เ ห็ น ช อบ ให้ ต ร า เ ป็ น ข้ อ บัญญั ติ   ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2547  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 52  การพิจารณา
ร่างขอ้บญัญติัในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เวน้แต่ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน  จะไดล้งมติให้มีการอภิปราย  ถา้มี
เหตุอนัสมควร  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออภิปรายหรือไม่ 
 ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกเสนออภิปราย 
 ประธาน - ดงันั้นผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นขอ้บญัญติัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  เร่ือง  การควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1  พ.ศ.2564  
กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  7  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั ,นาย
วชิยั  ทองตนั , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์ว ี, นายวรเดช  เสริมทรัพย ์และนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบใหต้ราเป็นขอ้บญัญติั กรุณายกมือ 
ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ 1 คน คือ นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร 
ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมเสียงขา้งมาก รับหลกัการในร่างขอ้บญัญติั 

 ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
 ประธาน - ก่อนท่ีจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป  ผมขอพักการประชุมไว้ก่อนเพื่อ
รับประทานอาหารกลางวนั  และขอใหทุ้กท่านกลบัมาประชุมอีกคร้ัง  ในเวลา  13.30 น.   
   พกัการประชุม เวลา  12.10 น. 
   เร่ิมประชุม เวลา  13.35  น.  เม่ือท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  ท าหน้าท่ี  ประธานในท่ีประชุม  ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระท่ี  5.3 
   5.3  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้  เร่ือง  การ
   ก าหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร  แก้ไขเพิม่เติม  
   ฉบับที ่พ.ศ.2564 
 ประธาน - ขอใหเ้ลขาฯ สภา ช้ีแจงร่างระเบียบ/กฎหมาย  

เลขาฯ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2547 ขอ้ 54  ญตัติร่างขอ้บญัญติัท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน ตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินจะ
อนุมติัให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ไดใ้นการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนผูท่ี้อยูใ่นท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอก็ได ้เม่ือท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
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อนุมติัใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว้  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น  ใหท่ี้ประชุมสภาทอ้งถ่ินเป็นกรรมการแปร
ญตัติเตม็สภา  โดยใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 

ประธาน - ท่านนายกหรือท่านสมาชิกจะเสนอให้เป็นพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
ถา้มีขอเชิญ 

นายก  - ผมขอเสนอต่อท่ีประชุมสภาอนุมติัให้พิจารณาร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย เร่ือง การก าหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร (แกไ้ข
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1) พ.ศ.2564  สามวาระรวดเดียว 

ประธาน - ผมขอมติท่ีประชุมสภาเห็นชอบพิจารณาร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมผกัเบ้ีย  เร่ือง  การก าหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1)  พ.ศ. 2564 สามวาระรวดเดียวหรือไม่  ถา้เห็นชอบ กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั ,นาย
วิชยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี , นายวรเดช  เสริมทรัพย ์
และนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - เม่ือท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้สภาพิจารณาสามวาระรวดเดียว ดงันั้น ผมขอให้
พิจารณา วาระท่ี 1  พิจารณาวาระท่ี 1  พิจารณารับหลกัการร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย 
เร่ือง การก าหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1) พ.ศ.
2564 ขอเชิญนายกช้ีแจง 

นายก  - ผมขออนุญาตใหเ้ลขาฯ สนัน่  ช้ีแจงแทน 
ประธาน - ผมอนุญาต 
เลขาฯ สน่ัน - เรียนท่านประธาน เดิม อบต.แหลมผกัเบ้ียได้ออกข้อบังคบัต าบลเร่ืองการ

ก าหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร พ.ศ.2541  ไว ้ แต่เน่ืองจากเป็นการออกใช้
บงัคบัไวน้านแลว้ไม่สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในปัจจุบนั  ดงันั้นจึงเสนอแกไ้ขเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. แกไ้ข  ค  าวา่  ขอ้บงัคบัต าบลเป็นขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
2. แกไ้ข  ระยะเวลาในขอ้ 2  เดิม  15  วนั  เป็น  7  วนั 
3. แกไ้ข ค าวา่  ประธานกรรมการบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ียเบ้ีย  เป็น  นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลแหลมผกัเบ้ีย 
4. แกไ้ข ขอ้ 4  ขอ้ความเดิม คือ มาตรา 10  แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2535  

ในอตัราร้อยละสิบ  ของค่าธรรมเนียมท่ีได้รับในแต่ละคร้ังและเม่ือค านวนแล้วมีจ านวนเงินท่ีจะ
ไดรั้บไม่ถึงบาท  ให้เศษของบาทท่ีเหลือน้ีปัดเพิ่มเป็นรายไดข้ององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ผกัเบ้ีย  แกไ้ขใหม่ เป็น มาตรา 21  แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2535  เป็น
จ านวนร้อยละ  10  ของเงินค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
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5. แกไ้ขเงินค่าตอบแทน  1)  เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดดัแปลงอาคารจากเดิม ร้อยละ 
55  แกไ้ขเป็นร้อยละ  40   2) นายช่างจากเดิมร้อยละ  25  แกไ้ขเป็นร้อยละ  30   3) นายตรวจจากเดิม
ร้อยละ  20  แกไ้ขเป็นร้อยละ  30 

6. ใหย้กเลิกขอ้ความในขอ้ 7  และขอ้ 9 
7. แกไ้ขขอ้ความจากเดิมส่วนการคลงั  แกไ้ขเป็นกองคลงัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย 
ผมขอเสนอเพียงเท่าน้ี 
ประธาน  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามขอเชิญ 
สมร  - เงินค่าตอบแทน ค่าตรวจ ร้อยละ 30  อยากรู้วา่เงินจะเบิกใหใ้คร 

 พรอนันต์ - ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน ตามกฎหมายควบคุมอาคารเขียนไวว้่าถา้อบต.
แต่งตั้งนายตรวจ นายช่าง  และมีขอ้บญัญติัก าหนดไวจ้ะสามารถเบิกจ่ายเงินใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งได ้ เช่น คนมาขอ
อนุญาตตอ้งจ่ายค่าขอใบอนุญาต อบต. สามหม่ืน  นายช่าง นายตรวจ ก็จะไดสิ้บเปอร์เซ็นต์ คือ สามพนั  จริง ๆ 
แลว้  อบต.ออกขอ้บญัญติัมานานแลว้  แต่ไม่ไดเ้บิก เพราะขา้มปีงบประมาณตอ้งเบิกภายในปีงบประมาณนั้น 

 
ประธาน  - มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ถา้ไม่มี  ผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ท่านใด 

เห็นชอบรับหลกัการในร่างขอ้บญัญติั กรุณายกมือ 
ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั ,นาย

วิชยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี , นายวรเดช  เสริมทรัพย ์
และนายสุพร  พุกพนั 

 
 ประธาน - ในการพิจารณาวาระสองแปรญตัติ  สมาชิกทุกคนจะเป็นกรรมการแปรญตัติทั้ง
สภา  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญตัติหรือไม่  ถา้มีขอเชิญเสนอ 
 ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกแปรญตัติ 
 ประธาน - เม่ือไม่มีสมาชิกแปรญตัติ  ผมถือวา่ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญตัติ ให้คงร่าง
เดิมวาระท่ีสามขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นขอ้บญัญติั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุม
สภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 52  การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  
เวน้แต่ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน  จะไดล้งมติให้มีการอภิปรายถา้มีเหตุอนัสมควร  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออภิปราย
หรือไม ่
 ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกเสนออภิปราย 
 ประธาน - ผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นขอ้บญัญติัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  เร่ือง  การก าหนดค่าตอบแทน การตรวจแบบแปลน ก่อสร้าง  หรือดดัแปลงอาคาร แกไ้ข
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1  พ.ศ.2564  กรุณายกมือ 
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ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั ,นาย
วิชยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี , นายวรเดช  เสริมทรัพย ์
และนายสุพร  พุกพนั 
 ประธาน - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
   5.4  ขอความเห็นชอบร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิม่เติม คร้ังที ่3   
   พ.ศ. 2564 

ประธาน - ขอเชิญนายกช้ีแจง 
นายก  - ผมขออนุญาตให ้เลขาฯ สนัน่ ช้ีแจงแทน 
ประธาน - ผมอนุญาต 
เลขาฯ สน่ัน - เรียนท่านประธาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 ฉบบัท่ี 2  พ.ศ.2559  และฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2561  ก าหนดให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จะตอ้งด าเนินการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินห้าปี  ซ่ึงถือวา่เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพฒันาอนัมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพฒันาท่ีจดัท าข้ึน ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีอีกทั้งยงัเป็นกรอบในการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบติัให้
บรรลุวตัถุประสงค์ ตามโครงการ/กิจกรรม  ท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ินห้าปีและเม่ือไดด้ าเนินการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปีไปแลว้  หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง  แผนพฒันา
ทอ้งถ่ินห้าปีก็สามารถท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548  ฉบบัท่ี 2  พ.ศ.2559 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2561  ดังนั้นจึงขอเสนอร่าง
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3  พ.ศ.2564  มาให้สภาพิจารณาขอให้ดูเฉพาะในปี 2565  
ผมขอช้ีแจงเพียงเท่าน้ี  ในรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีไดส่้งใหท้่านประธานแลว้ 

ประธาน - มีท่านใดจะสอบถามขอเชิญ 
ประธาน - หนา้ 23  โครงการเทิดพระเกียรติ ท าไมค่าใชจ่้ายตั้งมากกวา่ปีก่อน ๆ  
อชัรา  - เดิมในปีก่อน ๆ ตั้งงบไวน้อ้ยไม่พอตอ้งโอนงบประมาณมาเพิ่ม อย่างมีการรับ

เสด็จตอ้งซ้ือธง เสาธง  ตั้งซุม้ 
บุญช่วย  - หนา้  12  คนพิการ  ท าไมตั้งงบไวม้ากกวา่เดิม 
อชัรา  - มีขอ้มูลคนพิการเพิ่มข้ึน 
ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถา้ไม่มี ผมขอถามมติท่ีประชุม

วา่ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3  พ.ศ.2564  กรุณายกมือ 
ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั ,นาย

วิชยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี , นายวรเดช  เสริมทรัพย ์
และนายสุพร  พุกพนั 
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ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
  5.5  ขอความเห็นชอบร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
ประธาน - ขอเชิญนายกช้ีแจง 
นายก  - ผมขออนุญาตให ้เลขาฯ สนัน่ ช้ีแจงแทน 
ประธาน - ผมอนุญาต 
เลขาฯ สน่ัน - เรียนท่านประธานด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินจัดท าแผนพัฒนา พ.ศ.2566 – 2570  โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม  ก่อน
ปีงบประมาณถดัไป  โดยอาศยัอ านาจตามขอ้ 5  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2548  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ในเร่ืองน้ีทางอบต.ไดด้ าเนินการตามแนวทางการ
จดัท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2566 – 2570  ของกระทรวงมหาดไทยแลว้  ซ่ึงปรากฏตาม
เอกสารร่างแผนท่ีเสนอใหท้่านประธานพิจารณาผมขอช้ีแจงเพียงเท่าน้ี 

ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามขอเชิญ 
ประธาน - ผมขอถามมติท่ีประชุมว่าท่านใดเห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2566 – 

2570 กรุณายก 
ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั ,นาย

วิชยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี , นายวรเดช  เสริมทรัพย ์
และนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
  5.6  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  
  (ปี 2564) 

 ประธาน - ขอเชิญนายกช้ีแจง 
 นายก  - ผมขออนุญาตให ้ เลขาฯ สนัน่  ช้ีแจงแทน 

 ประธาน - ผมอนุญาต 
 เลขาฯ สน่ัน - เรียนท่านประธานดว้ยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  ไดท้  าการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 (ปี 
2564)  คร้ังท่ี 1  ระหวา่งวนัท่ี  1  ตุลาคม  2563 – 30  กนัยายน  2564  เม่ือวนัท่ี  18  มีนาคม  2564  สรุปไดด้งัน้ี 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินและจ านวนโครงการท่ีปฏิบติัได ้ของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย ประจ าปีงบประมาณ 2564 มียุทธศาสตร์การพฒันาทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ 

ในส่วนของแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 (ปี 2564) มีจ  านวนโครงการทั้งหมด 74 โครงการ งบประมาณ 

13,598,345 บาท  น ามาท าขอ้บญัญติังบประมาณเพื่อท าแผนการด าเนินงานปี 2564จ านวน 73 โครงการ  
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งบประมาณ 12,698,345  บาท  คิดเป็นร้อยละ 93.39 ของงบประมาณตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินปี 2564 และคิดเป็น

ร้อยละ 98.65 ของโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินปี 2564 
 

 ตามแผนการด าเนินงานปี 2564 มีทั้งหมด 73 โครงการ งบประมาณ 12,698,345 บาท น ามาด าเนินการจริง 

27 โครงการ งบประมาณ 3,118,454 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 24.56 ของงบประมาณตามแผนการด าเนินงานปี 

2564 และคิดเป็นร้อยละ 36.98 ของโครงการตามแผนการด าเนินงานปี 2564 

2. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาอบต.แหลมผกัเบีย้ 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 คร้ังท่ี 1 (ต.ค.63 – มี.ค.64) พบวา่ในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา ด าเนินการไปไดเ้พียงร้อยละ 
36.98 ของโครงการตามแผนการด าเนินงานปี 2564 และคิดเป็นร้อยละ 25.10 ของงบประมาณตามแผนการ
ด าเนินงานปี 2564 ซ่ึงยงัไม่ถึงร้อยละ 50 เน่ืองจาก 

- บางโครงการยงัไม่ถึงหว้งระยะเวลาท่ีจะด าเนินการในรอบ 6 เดือนแรก  
- บางโครงการมีอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท า

ใหต้อ้งชะลอการด าเนินโครงการออกไป  
- บางโครงการด าเนินการไปแลว้ แต่ยงัใชง้บประมาณไปไดน้อ้ยกวา่ท่ีตั้งไว ้เช่น โครงการเทิดพระเกียรติ 

เน่ืองจากจะตอ้งทยอยใชง้บประมาณเป็นช่วงๆไปตามโอกาส 
- และโดยเฉพาะในส่วนของยุทธศาสตร์ท่ี7 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยงัไม่ได้ด าเนินการเลย เน่ืองจาก

งบประมาณยงัเขา้มาไม่เพียงพอ ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินโครงการได ้ 
ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเชิญ 
ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกสอบถาม 
ประธาน - สรุปท่ีประชุมรับทราบ 
  5.7  ขอถอนญตัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนกรมบัญชีกลาง ในกรณลีาภมิควรได้ของเบีย้ยงั 
  ชีพผู้สูงอายุ ประจ าปี พ.ศ.2563 
ประธาน - ขอเชิญนายกช้ีแจง 
นายก  - ผมขออนุญาตให ้เลขาฯ สนัน่  ช้ีแจงแทน 
ประธาน - ผมอนุญาต 
เลขาฯ สน่ัน - เรียนท่านประธาน ตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย ไดเ้สนอ

ญตัติขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมคืนกรมบญัชีกลาง  ในกรณีลาภมิควรไดข้องเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ประจ าปีพ.ศ.2563  
ในคราวประชุมสภา สมยัสามญั  สมยัแรก  ประจ าปี พ.ศ.2564  เม่ือวนัท่ี  8  กุมภาพนัธ์  2564  และสภามีมติ
อนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสมนั้น  เน่ืองจากทางกองคลงัไดด้ าเนินการจดัท าฎีกาและหนงัสือน าส่งเงิน  ปรากฏว่า
ส านกังานทอ้งถ่ินจงัหวดัไม่สามารถรับเงินไดเ้น่ืองจากเป็นรายการขา้มปีงบประมาณ  ทางกองคลงัจึงไดป้ระสาน
ทางโทรศพัทไ์ปยงักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เพื่อแจง้คืนเงินและทราบวา่ทางอบต.ไม่ตอ้งส่งเงินคืนแลว้   
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ซ่ึงเป็นไปตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6 / ว 3137  ลงวนัท่ี  8  ตุลาคม  2563  เร่ือง แจง้ยอดการโอนเงินเบ้ีย
ยงัชีพผูสู้งอายุและเงินเบ้ียความพิการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เหลือจ่าย  
ดงันั้นทางกองคลงัจึงไดย้กเลิกฎีกาเบิกจ่ายเงินคืนเพื่อให้คงเป็นเงินสะสมต่อไป ในการน้ีจึงรายงานมาให้สภา
ทราบและขอถอนญตัติเพื่อด าเนินการใหถู้กตอ้งต่อไป 

ประธาน - เป็นอนัวา่สภารับทราบการขอถอนญตัติ 
  5.8  แจ้งความคืบหน้าคดีระหว่างนายวญิญู  รัตนไชย  โจทก์  องค์การบริหารส่วนต าบล

   ผกัเบีย้  จ าเลย 
 ประธาน - ขอเชิญนายกช้ีแจง 
 นายก  - ประมาณปี 2543  พื้นท่ีบริเวณหาดทรายเม็ดแรกประสบปัญหาน ้ าทะเลกดัเซาะ
รุนแรง  ส่งผลกระทบถึงป่าชายเลนริมฝ่ังทะเลทั้งหมดถูกคล่ืนซดั  ทรายกลบรากไม ้ส่งผลให้ทราบไหลยอ้นเขา
คลองอีแอดชาวเรือไดรั้บความเดือดร้อนจากการกดัเซาะ 
ในปี 2547  กรมขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าวีไดก่้อสร้างเข่ือนป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล โดยก่อสร้างรอดกั
ทราย 2 ตวั  เข่ือนกนัคล่ืน 7 ตวั ก าแพงกนัทรายและถมทรายเสริมแนวชายหาดตลอดแนวก าแพงกนัทรายความ
ยาว 1,750 เมตร  ส าหรับในส่วนการฟ้ืนฟูป่าชายเลน อบต.ไดร่้วมกบัสถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 6  ปลูก
ป่าชายเลน 
ในปี 2556  อบต.ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงบประมาณในการก่อสร้างโครงการพฒันาภูมิทศัน์
ส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 โดยปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณหาดทรายเม็ดแรก ก่อสร้างป้าย
แหล่งท่องเท่ียวจุดชมววิ ลานจอดรถ คสล. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง 
ในปี 2561  โจทก์ไดซ้ื้อท่ีดินแปลงดงักล่าวจากบริษทับริหารสินทรัพยสุ์ขุมวิท จ ากดั และโจทก์ไดย้ื่นฟ้องอบต.
โดยอา้งวา่เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและห้ามอบต.เขา้กระท าการใด ๆ ในท่ีดินดงักล่าวและขอให้ศาลบงัคบั
ใหอ้บต.ด าเนินการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ท่ีอบต.ด าเนินการไวบ้นท่ีดินท่ีโจทก์ซ้ือ  ซ่ึงศาลจงัหวดัเพชรบุรีได้
นดัไกล่เกล่ียในวนัท่ี  12  พฤษภาคมน้ี  เบ้ืองตน้โจทกจ์ะเสนอขอแลกเปล่ียนท่ีดินท่ีเกิดขอ้พิพาทกบัท่ีดินหลงัแนว
เข่ือนกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง 
 สมร  - แลกเปล่ียนอยา่งไรจากตรงไหน ไปไหน 
 นายก  - เขาวางแผนวา่จะไกล่เกล่ียกบัเรา คือ เขาจะขอเอาพื้นท่ีลานจอดรถ และให้อบต.
ตรงป่าขา้งไทยรัฐ  สภาฯมีความเห็นอยา่งไร 
 พรอนันต์ - การไดม้าของท่ีสาธารณะ มีท่ีมาท่ีไปของท่ีสาธารณะ  ท่ีสาธารณะจะแลกไม่ได ้
ท่ีตรงนั้นกลายเป็นท่ีสาธารณะโดยปริยาย  เจา้ท่าท าเข่ือนกนัทรายป้องกนัทรายเขา้ป่าโกงกางป่าจะตาย  เข่ือนท า
เสร็จแลว้ร้ือเข่ือนตรงแหลมหลวงทรายก็ไหลกลบัมา  จากเข่ือนของเจา้ท่า  ถือเป็นทรัพยสิ์นของแผน่ดินแลว้  เป็น
ท่ีชายหาด ผูป้กครองทอ้งถ่ินกบัทอ้งท่ีร่วมดูแลท่ีสาธารณะ ท่ีเขาไกล่เกล่ียผมเห็นวา่ เขาน่าจะสู้เราไม่ได ้ จึงมาขอ
ไกล่เกล่ีย  เขาแถลงต่อศาลในวนัสืบพยานโจทก์  ศาลถามวา่โจทก์น าใครมาสืบพยานบา้ง  เขาแถลงต่อศาลขอให้
ศาลไกล่เกล่ียก่อนศาลเห็นตามโจทกใ์หน้ดัวนัไกล่เกล่ีย  ศาลใหอ้บต.เตรียมคนท่ีเก่ียวขอ้งมาในวนัไกล่เกล่ีย  ซ่ึงก็
จะมีนายก  เจา้ท่า ผูน้  าชุมชน ชาวบา้น  ผมวา่เราไม่ควรสู้แค่เข่ือน  หลงัเข่ือนเราก็ไปปลูกป่าชายเลนไว ้ หลงัเข่ือน
เขา้ไป  30  เมตร  เราไปฟ้ืนฟู จะเห็นป่าสองชั้น ป่าเก่ากบัป่าใหม่ 
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 นายก  - ผมอยากให้สมาชิกท่ีเป็นชาวประมงท่ีใช้เรือเขา้ออกไดเ้ห็นสภาพ ขอ้เท็จจริง
ไปร่วมกบัอบต.วนัไกล่เกล่ียท่ีศาล 
 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอ่ืน ๆ  
 สมร  - เร่ืองสนามกีฬา  เม่ือฝนตกท่ีผา่นมา  ผมเห็นน ้าขงั 
 ไพรวลัย์  - ใหท้  าป้ายรักษาความสะอาด ขยะเยอะมากตอนน้ี  บริเวณหาดชมตะวนั 

 ผอ.ฉัตรชัย - โรงเรียนจะเปิด วนัท่ี  17  พฤษภาคม  ระหวา่งท่ีปิดเทอมโรงเรียนจะมีงานให้
เด็กไปท า  ครูจะไม่หยดุ จะมาอยูเ่วร  แผนพฒันาโรงเรียนตอนน้ียงัไม่มีอะไรคืบหนา้ 
 นายก  - การเรียน การสอน ของโรงเรียนเป็นไงบา้ง 
 ผอ.ฉัตรชัย - ดา้นวชิาการ  ผมสัมฤทธ์ิอยูใ่นเกณฑดี์  ผลการสอบค่าเฉล่ียสูงในระดบัประเทศ
จนไดรั้บการคดัเลือก หน่ึงในสิบ ของจงัหวดัเพชรบุรี  ไดโ้รงเรียนดีเด่นและผูบ้ริหารดีเด่น  เร่ืองงบประมาณมี
จ ากดั  ใช้ตามจ านวนเงินท่ีมี  บุคลากรท่ีอบต. สนบัสนุนมาให้ก็สอนได้ผลสัมฤทธ์ิดี  วนัน้ีมีครูยา้ยมาแทนครู
เกษียน มาจากเมืองกาญ 

 ครูธิดารัตน์ - ตอนน้ี กศน. รับสมคัรนกัศึกษา  เม่ือวนัท่ี  3 , 4  เมษายน  เพิ่งสอบปลายภาคไป
รุ่นแรกจบ  12  คน  ทั้ง ม.ตน้ และม.ปลาย  นกัศึกษามี  43  คน  จบ  12  คน  ส้ินเดือนน้ีปิดเทอม 

ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่ ถา้ไม่มี ผมขอปิดประชุม 
   ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 
 
 

          นางสาวเช่นดาว  นพศรี 
                      (นางสาวเช่นดาว  นพศรี) 
    เลขาฯ / ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
 

               นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย 
   ( นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย ) 

                                                             ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย 
 

 

 

       นายศรัทธา  เจือหอม     นายสุพร  พุกพนั   นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี 
      (นายศรัทธา  เจือหอม)   (นายสุพร  พุกพนั)  (นายบุญช่วย  ทรัพยท์ว)ี 
  ประธานคณะกรรมการตรวจฯ          กรรมการฯ                 เลขาฯ 


